

Số: 204/TCBC-CTHADS

Hưng Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2021

### THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Cung cấp thông tin cho Kênh Thời sự chính trị tổng hợp VTC1,  
Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC vụ việc của bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên (Cục THADS) nhận được đề nghị của phóng viên Kênh Thời sự chính trị tổng hợp VTC1, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về việc cung cấp thông tin nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hằng về bản án tranh chấp đất đai và nội dung nội dung giải quyết đơn tố cáo của gia đình bà Hằng liên quan đến cán bộ, Chấp hành viên. Cục THADS cung cấp thông tin nội dung vụ việc như sau:

1. Đối với nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hằng về bản án tranh chấp đất đai.

Cục THADS đang tổ chức thi hành hai bản án của Tòa án đối với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ông Ngô Đức Ly, địa chỉ: Số 26, Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

- Theo Bản án số 392/2018/DSPT ngày 14/9/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định: Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ông Ngô Đức Ly phải trả cho ông Vũ Thăng Long, địa chỉ: Số 19 đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên số tiền 3.100.000.000đ, bồi thường thiệt hại cho ông Long 434.287.200đ. Tổng số tiền là 3.534.287.200đ và khoản tiền lãi chậm thi hành án.

- Bản án số 21/2017/DSPT ngày 05/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định: Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ông Ngô Đức Ly phải trả cho bà Vũ Thị Tuyết, địa chỉ: Số 272 đường Điện Biên, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên số tiền nợ gốc là 1.749.925.000đ và tiền lãi tính đến thời điểm xét xử sơ thẩm là 1.250.846.000đ. Tổng số tiền phải thi hành là 3.000.771.000đ, cùng khoản tiền lãi nếu chậm thi hành án. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ông Ngô Đức Ly phải nộp 92.015.420đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Quá trình tổ chức thi hành án, bà Nguyễn Thị Thu Hằng có đơn gửi Cục THADS phản ánh về việc bà không nhất trí với các bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cho rằng việc xét xử chưa khách quan, chưa đảm bảo quyền, lợi ích của vợ chồng bà. Bà Hằng đang kiến nghị, khiếu nại cấp có thẩm quyền xem xét lại các bản án theo trình tự giám đốc thẩm.

Về nội dung này, Cục THADS nhận thấy khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hằng đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục THADS, do đó đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Thu Hằng kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự để được xem xét bảo vệ quyền, lợi ích theo quy định của pháp luật.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng có đơn khiếu nại Chấp hành viên về việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án và cưỡng chế kê biên tài sản, đã được Cục THADS thụ lý, ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại và được Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng cục THADS) giải quyết khiếu nại lần hai, không chấp nhận khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, giữ nguyên Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục THADS. Ngày 24/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kết luận số 38/KL-VKSTC về việc kiểm sát hồ sơ giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự của bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tỉnh Hưng Yên đã xác định nội dung bà Hằng khiếu nại cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Tổng cục THADS chưa thỏa đáng, thiếu khách quan là không có cơ sở.

Quá trình Chấp hành viên tổ chức thi hành án, bà Nguyễn Thị Thu Hằng có đơn tố cáo Chấp hành viên thực hiện thủ tục thông báo thi hành án chưa đúng quy định pháp luật; không hoãn thi hành án theo đề nghị của bà; không chấp thuận mở cửa nhà (đã bị đoàn cưỡng chế tổ chức kê biên, niêm phong do bà Hằng, ông Ly vắng mặt tại buổi cưỡng chế) để bà Hằng lấy đồ trong nhà; Chấp hành viên không xác minh dẫn đến kê biên tài sản chung của hộ gia đình (gồm bốn người) là căn nhà đất số 26 đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để thi hành nghĩa vụ của vợ chồng bà. Nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã được Cục THADS thụ lý giải quyết, ban hành Kết luận nội dung tố cáo xác định không có cơ sở kết luận Chấp hành viên có vi phạm pháp luật theo nội dung tố cáo và ban hành thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng biết. Không nhất trí với thông báo kết luận tố cáo của Cục THADS, bà Nguyễn Thị Thu Hằng tố cáo đối với thông báo giải quyết tố cáo của Cục THADS đến Tổng cục THADS và đã được Tổng cục THADS giải quyết, ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết lại tố cáo do nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã được Cục THADS giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Ngày 16/5/2021, bà Nguyễn Thị Thu Hằng tiếp tục có đơn tố cáo đối với Lãnh đạo Cục THADS và Chấp hành viên có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ, vụ việc cưỡng chế quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của hộ gia đình (Đơn của bà Hằng được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và Thanh tra tỉnh Hưng Yên chuyển đến Cục THADS). Đối với nội dung bà Hằng tố cáo Lãnh đạo Cục, ngày 08/6/2021, Cục THADS đã báo cáo chuyển kèm theo đơn của bà Hằng đến Tổng cục THADS để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Về nội dung

kiếu nại, tố cáo của bà Hằng đối với Chấp hành viên, ngày 10/6/2021, Cục THADS đã ban hành Thông báo số 1943/TB-CTHADS trả lời nội dung khiếu nại, tố cáo Chấp hành viên của bà Hằng đã được Cục THADS giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hằng đối với Lãnh đạo Cục THADS đã được Cục THADS báo cáo Tổng cục THADS xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Vậy, Cục THADS cung cấp thông tin để quý báo, đài, các cơ quan liên quan nắm được./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Báo Pháp luật Việt Nam;
- Ban TG, Ban NC Tỉnh ủy (để b/c);
- Sở TT&TT tỉnh (để p/h);
- Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh HY;
- Báo Hưng Yên;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, KTGQKNTC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHÁT NGÔN  
CỦA CỤC THADS TỈNH HƯNG YÊN  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**NguyễnTuấnKhanh**